



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

9 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 8 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อใหม่ 7,058 ราย ติดเชื้อสะสม 308,230 ราย หายป่วยเพิ่ม 4,978 ราย หายป่วยสะสม 236,149 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 75 ราย เสียชีวิตสะสม 2,462 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 186,300,107 ราย เสียชีวิต 4,025,641 ราย รักษาหาย 170,450,593 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 10,777,748 โดส **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ WHO เตือนอย่าประมาทหลังบางประเทศเริ่มยกเลิกมาตรการคุมโควิด ญี่ปุ่น เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินในโตเกียวและจัดโอลิมปิกแบบไร้ผู้ชม **สหรัฐฯ** รัฐเท็กซัสมีอัตราฉีดวัคซีนช้า ประชาชนกังวลอาการข้างเคียงหลังฉีด **อังกฤษ** ยอดติดเชื้อรายใหม่สูงสุดกว่า 3 หมื่นราย **ฟินแลนด์** ระดมทุนให้พัฒนาวัคซีนชนิดฉีดพ่นจมูก เชื่ออาจเป็นวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ง่ายต่อการฉีดสำหรับผู้เคยฉีดวัคซีนแบบดั้งเดิมมาแล้ว **ฝรั่งเศส** พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่กว่า 40% เป็นสายพันธุ์เดลตา **สเปน** ประชาชนตื่นตัวออกมารับวัคซีน หลังผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มมากกว่า 1 หมื่นราย **อิรัก** เข้มมาตรการเคอร์ฟิว บังคับใช้ข้อจำกัดเพิ่มเติม

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.เสนอสื่อกลาง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, สยามรัฐ, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, สปริงนิวส์, sonthitalk, mcot, amarintv, infoquest, js100, TNN, thematter, newtv, isaranews, thaipbs, pptvhd36, kapook, thejournalist, acnews, thaigov, bbc, INN) ทีวีช่อง 3, 5, 7, 9, TNN, NBT, Thaipbs, ไทยรัฐทีวี

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. แถลงมาตรการรับมือการระบาดของโควิด 19 ได้แก่ 1.ให้สถานพยาบาลที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยใช้ชุดตรวจ Rapid antigen test เพื่อให้รู้ผลตรวจเร็วขึ้น 2.ให้ผู้ป่วยสีเขียวแยกรักษาตัวที่บ้านหรือในชุมชน 3.ย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด 4.เร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่เสี่ยง และ 5.เสนอศบค.ยกระดับมาตรการทางสังคมในพื้นที่เสี่ยงสูงและพื้นที่กั้นชน อย่างน้อย 14 วัน ห้ามประชาชนออกนอกเคสสถานโดยไม่จำเป็น ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด และปิดสถานที่ที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เรียกประชุมด่วน คาดจะมีการพิจารณามาตรการสื่อกลางทั่วประเทศ และจะนำมติที่ประชุม ศบค. เสนอที่ประชุม ครม. เพื่ออนุมัติในวันที่ 13 ก.ค.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, สำนักข่าวไทย topnews, thestandard, thebangkokinsight) ทีวีช่อง 3, 9, TNN, Thaipbs

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผย การยกระดับมาตรการ ปลัด สธ. ได้หารือกับที่ประชุม EOC โดยจะเสนอให้ศบค.พิจารณาวันที่ 9 ก.ค.นี้ ข้อเสนอต้องรอศบค.เป็นผู้ประกาศ โดยจะรับฟังเสียงรอบด้าน ยืนยันข้อเสนอดังกล่าวเป็นไปตามหลักวิชาการและเป็นไปตามสถานการณ์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, mcot, thipbs, amarintv, thestandard, thebangkokinsight, sanook, efinancethai, js100)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุ สธ.เสนอศบค. ปรับมาตรการให้เข้มข้นขึ้น ไม่ได้สื่อกลาง จะมีรายละเอียดว่ากิจกรรมใดต้องเป็นอย่างไรและพื้นที่ใด ซึ่งต้องรอศบค.ชุดใหญ่พิจารณาและอนุมัติ

#### 2.อนุมัติใช้ Rapid Antigen Test

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, amarintv, sanook) ทีวีช่อง NBT, Thaipbs

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ที่ประชุม EOC มีมติให้ใช้ Rapid Antigen Test ซึ่งเป็นชุดตรวจอย่างง่ายในสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้และมีเตียงรองรับ หากผลเป็นลบให้กลับบ้าน แต่หากผลเป็นบวกหรือแพทย์สงสัย จะตรวจ RT-PCR ซ้ำ เมื่อยืนยันผลเป็นบวกให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาต่อไป อยู่ระหว่างพิจารณาให้ใช้ rapid antigen test ที่บ้านได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ประชาชาติ, js100, thebangkokinsight)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย แนวทางการใช้ Rapid Antigen Test เพิ่มการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ดังนี้ 1.ชุดตรวจที่ใช้ต้องผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนแล้วกับ อย. 2.ใช้โดยสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนที่ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.ตัวอย่างที่ใช้ตรวจเก็บจากการแย่งจมูกตามที่ชุดตรวจ

กำหนด 4.ผู้ป่วยที่มีอาการ ให้พิจารณาตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน RT-PCR 5.กรณีมีผู้ป่วยจำนวนมาก ให้ใช้ Rapid Antigen Test ถ้าให้ผลบวกให้ตรวจยืนยันด้วย RT-PCR 6.ผู้สงสัยแต่ไม่มีอาการ ให้ตรวจคัดกรองด้วย Rapid Antigen Test กรมฯ กำลังพิจารณาแนวทางการดำเนินการให้เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง เกิดประโยชน์ และมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด

### 3.โควิดสายพันธุ์แลมบ์ดา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยัน ยังไม่พบโควิดสายพันธุ์แลมบ์ดาในประเทศไทย แต่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาได้ เชื่อมั่นระบบการเฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์ต่างๆ ของไทย เป็นมาตรฐานโลก ตรวจได้เกือบ 1,000 ตัวอย่างต่อสัปดาห์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, TNN

-ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ให้สัมภาษณ์ว่า โควิดสายพันธุ์แลมบ์ดามีการกลายพันธุ์จากสายพันธุ์ดั้งเดิมไม่มากนัก WHO จัดให้อยู่ในสายพันธุ์ที่ควรจับตามอง สำหรับไทยยังไม่พบการระบาด และจากการทดลองใช้วัคซีน พบว่าวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันยังคงป้องกันได้

### 4.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook, mthai

-ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผอ.รพ.จุฬารัตน์ เผยความคืบหน้าวัคซีนซิโนฟาร์มว่า 1.จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้ทุกนิติบุคคลที่แจ้งความประสงค์มาในชุดแรก วันที่ 9 ก.ค. 2.อปท.จะเริ่มจัดสรรให้เหมือนกับนิติบุคคล แนะนำให้รีบติดต่อสถานพยาบาลที่จะรับฉีดไว้ และ 3.บุคคลธรรมดา จะเปิดให้ยื่นความจำนงค์ในปลายสัปดาห์หน้า เฉพาะพื้นที่เสี่ยงสีแดงก่อน และจะเปิดเป็นช่วง ๆ

### 5.การบริหารจัดการเตียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-ร.มว.สธ. กล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตว่าไม่รับตรวจโควิดเพิ่มเพราะไม่มีเตียงรักษา ว่า พยายามเพิ่มเตียงตลอด ล่าสุดได้สั่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเร่งออกแบบและติดต่อหาสถานที่ ในเดือน ก.ค. มีข้อกังวลเรื่องผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงได้ให้ขยายเตียงและเปิดร.สนาม เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ และมีภาคเอกชนยกเลิกสินค้าที่บางนาเปิดเพิ่ม ส่วนรพ.บุษราคัม ยังรองรับผู้ป่วยได้ต่อเนื่อง อยู่ระหว่างพิจารณาสัญญาเช่าสถานที่รพ.บุษราคัม

### 6.เตือนผลตรวจโควิดจากแล็บเอกชนไม่ได้มาตรฐาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ผลการตรวจคัดกรองโควิด 19 ของ LAB แห่งหนึ่งที่ผิดพลาด โดยผลของผู้ป่วยรายหนึ่ง Positive จึงประสานหาเตียงและคัดกรองอีกรอบจากรพ. พบว่าไม่ติดเชื้อ ส่วนอีกรายผล LAB Negative เมื่อตรวจซ้ำกลับพบเชื้อ ทำให้คนที่ติดเชื้อจริงแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัว ขณะที่ผู้ที่ไม่ติดเชื้อต้องไปเสี่ยงกับการรอการคัดกรองในรพ.

### 7.เร่งเปิดศูนย์พักคอย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, mcot, thipbs, amarintv, thestandard, thebangkokinsight, sanook, efinancethai, js100)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุนุ ที่ประชุม ศบค.ศบค. ได้เร่งรัดมาตรการระบบแยกกักตัวรักษาอยู่บ้าน และศูนย์พักคอยในชุมชนเพื่อรองรับการรักษา โดยการกักตัวที่บ้านขณะนี้มีการดำเนินการบ้างแล้ว ซึ่ง 1-2 วันจะเข้าสู่ระบบอย่างจริงจัง ขณะที่ศูนย์พักคอยจะดำเนินการโดย ศบส. ร่วมกับคลินิกอบอุ่น 200 กว่าแห่ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เผย ขณะนี้มีเด็กป่วยโควิดรอส่งต่อที่ต้องเร่งแยกออกจากครอบครัวและชุมชนให้เร็วที่สุด กทม. จึงได้จัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็กอายุ 3 - 14 ปี ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย เขตดุสิต มีทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพี่เลี้ยงเด็ก ครูอาสาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 24 ชั่วโมง หากมีอาการมากขึ้นสามารถส่งเข้ารับ.ได้ทันที

### 8.แนะทบทวนคำสั่งปิดแคมป์คนงาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการระบาดของสายพันธุ์เดลตาในแคมป์คนงานก่อสร้าง ว่า 1.โอกาสที่คนงานติดเชื้อในขณะที่ทำงานกลางแจ้งที่มีแสงแดด มีลมพัด น้อยกว่าโอกาสติดเชื้อขณะพักอาศัยร่วมกันในที่พักชั่วคราว การอยู่แต่ในที่พักราวยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดจากกลุ่มคนงานก่อสร้างไปยังผู้อื่น 2.การปิดไซต์งานก่อสร้างขนาดใหญ่หลายร้อยแห่งเป็นเวลาหนึ่งเดือน ทำให้เสียหายต่อธุรกิจ 3.เงินเยียวยาขาดแคลนจ้างและนายจ้างหลายพันล้านบาท ควรนำมาใช้ในการจัดหาวัคซีนให้กับแรงงานมากกว่า อยากให้ทบทวนผ่อนคลายนโยบายสั่งห้ามก่อสร้างและการเคลื่อนย้ายแรงงาน

### 9. นายกษามทนายยื่นฟ้องรัฐบาลซื้อซิโนแวคต่อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผจก.

-นายณรินทร์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย แถลงว่า ครม.อนุมัติให้สั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก 10.9 ล้านโดส ในวงเงิน 6,100 ล้านบาท แต่ปัจจุบันเกิดข้อถกเถียงทางการแพทย์ว่าซิโนแวคไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์อินเดีย หรือสายพันธุ์อื่น ๆ ที่กลายพันธุ์ได้ ดังนั้น การสั่งซื้อดังกล่าวจึงมิได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและขัดต่อกฎหมาย ทำให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับความเสียหาย สมาคมฯ ยินดีเป็นตัวแทนประชาชนดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

#### 10.ชี้แจงข่าวเท็จ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงกรณีมีข่าวผู้พันโทหึงออกจากเรือนจำเดินทางกลับที่พักบ้านโป่งคอก อ.เลิงสา จ.นครราชสีมา และมีการระบาดในหมู่บ้านว่า ไม่เป็นความจริง ก่อนปล่อยตัวผู้พันโท เรือนจำฯ ได้ตรวจหาเชื้อผลไม่พบเชื้อ ยืนยันเรือนจำกลางนครราชสีมาเป็นเรือนจำสีขาวมาโดยตลอด ด้าน สสจ.นครราชสีมา ระบุ ผู้พันโทหึงรายดังกล่าวติดเชื้อมาจากบุตรชาย และเพื่อน 3 คน ที่เดินทางมาจากกทม. และไปปรับตัวผู้พันโทหึง

#### 11.คลังเตอร์ใหม่และรายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, 77kaoded, mcot, ch3)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 8 ก.ค. ได้แก่ กทม. 2,212 ราย สมุทรปราการ 565 ราย สมุทรสาคร 517 ราย ชลบุรี 290 ราย ปทุมธานี 229 ราย สงขลา 213 ราย นนทบุรี 180 ราย ปัตตานี 175 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 150 ราย ยะลา 146 ราย ส่วนต่างจังหวัดพบ 2 คลัสเตอร์ใหม่ คือ ตลาดล้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ผู้ติดเชื้อ 14 ราย และบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ผู้ติดเชื้อ 15 ราย จ.สมุทรปราการ ติดเชื้อวันเดียว 565 ราย เสียชีวิต 9 ราย จ.ลำปาง พบคลัสเตอร์ใน รร. ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนติดเชื้อ 41 ราย จ.เชียงใหม่ พบคลัสเตอร์ใหม่ 10 ราย เตรียมเปิดรพ.สนามดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว จ.ตาก ยกกระดับมาตรการทางสังคมในพื้นที่ระบาด และกำหนดเคอร์ฟิวแรงงานต่างชาติห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 20.00-04.00 น.

#### 12.เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-จ.นนทบุรี ลูกสาวร้อง แม่วัย 64 ปี เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มแรกที่รพ.ปากเกร็ด 2 เมื่อ 5 ก.ค. ผลชันสูตรระบุว่าปอดอักเสบทั้งที่แข็งแรงดี ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและเยียวยา

#### 13.ประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, thaigov, thailandplus, thebangkokinsight, pptvhd36, TNN, newtv) ทีวีช่อง 5,NBT,Thaipbs

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ระบุ วัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยรุนแรง ลดการใช้เตียงไอซียู และลดการเสียชีวิต โดยข้อมูลจากอินโดนีเซีย พบว่าป้องกันการป่วยเข้ารพ. 96% ป้องกันการเสียชีวิต 98% ในซิติ ป้องกันป่วยรุนแรง 89% ในบราซิล ป้องกันป่วยเข้ารพ. 86% และป้องกันการเสียชีวิต 95% ส่วนประเทศไทย ข้อมูลที่ภูเก็ตป้องกันการติดเชื้อ 90.7% จึงเป็นเหตุผลหนึ่งในการเลือกนำเข้าใช้ และเป็นวัคซีนที่สามารถจัดส่งได้ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเร่งฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ ส่วนวัคซีนตัวอื่นยังต้องรอการจัดส่ง

#### 14.เร่งรัฐนำเข้าวัคซีน mRNA

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-กลุ่มพลเมืองเสมอกันกว่า 20 คนรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จี้รัฐนำเข้าวัคซีน mRNA มาฉีดให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ และเปิดเผยการจัดซื้อวัคซีนที่โปร่งใส

#### 15.เตือนระวังคลัสเตอร์ใหม่จากผู้เสียชีวิตจากโควิด

สื่อที่นำเสนอ : น.ต. นพ.อรรถสิทธิ์ ตูลอานวย หัวหน้าแผนกนิติเวชศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช แนะนำกรมควบคุมโรคออกระเบียบรองรับกรณีตายเพราะโควิดแต่ไม่มีประวัติการรักษา หาแนวทางปฏิบัติให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคอนโดฯ อพาร์ทเมนต์ เจ้าของตึก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยไม่รู้ตัวและอาจเป็นคลัสเตอร์ใหม่ได้

#### มาตรการ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, mcot, thaipbs) ทีวีช่อง 9

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยผลสำรวจพบสภาพจิตใจของประชาชนในการระบาดระลอกเดือน เม.ย. 2564 พบมีภาวะเครียดและยังไม่ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ความเครียดจะค่อยๆ ลดลงภายใน 2-3 เดือน ภาวะเครียดที่เกิดขึ้นมีทั้งเครียดกลัวติดเชื้อ เกิดภาวะซึมเศร้า คิดทำร้ายตัวเอง กรมฯ มีนโยบายค้นหาผู้ป่วยร่วมทำงานกับชุมชน เข้าไปดูแลสภาพจิตใจ โดยมีปัญหาเฉพาะในกทม.ที่เป็นพื้นที่ซับซ้อน เตรียมแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนและทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน ส่วนความเครียดในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ มีการสำรวจอย่างสม่ำเสมอ และมีช่องทางในการจัดการให้กลุ่มบุคลากรที่ทำงานหนักอ่อนล้า ได้รับความช่วยเหลือและมีวิธีพูดให้กำลังใจ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, mcot, thipbs, amarintv, thestandard, thebangkokinsight, sanook, efinancethai, js100)</p> <p>-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุ ศบค.จะเร่งเปิดจุดตรวจหาเชื้อเพิ่มเติม ล่าสุดเปิดที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น-ดินแดง เริ่มตรวจ 9 ก.ค. วันที่ 12 ก.ค. จะเปิดอีกสองจุด คือ สนามกีฬาธูปเตมีย์ และสนามกีฬาหัวหมาก หากพบผู้ติดเชื้อจะนำเข้ากระบวนการรักษา แต่หากไม่ติดเชื้อจะเร่งระดมฉีดวัคซีนให้มากขึ้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ mcot</p> <p>-จุฬาฯ พัฒนานวัตกรรม “โควิด 19 SCAN” ราคาถูก ใช้งานง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเทคนิค Real-time PCR สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด 19 จากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ หากพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด จะเกิดการเรืองแสงภายใต้เครื่องกำเนิดแสงสีฟ้า</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> facebook</p> <p>-ศ.นพ. นิธิ มหานนท์ ผอ.รพ.จุฬารัตน์ โพสต์เชิญแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด และประสงค์ฉีดเป็นเข็มแรก สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬารัตน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทาง <a href="https://bitly/FormForDoc">https://bitly/FormForDoc</a></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า</p> <p>-พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบ.ชน. เผย พบตำรวจ สน.พระราชวัง ติดเชื้อแล้ว 7 ราย และครอบครัวตำรวจที่ติดเชื้ออีก 5 ราย พร้อมสั่งกักตัวตำรวจที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีก 37 ราย</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ</b>	
<p><b>วันงดดื่มสุราแห่งชาติ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ acnews, thejournalistclub, dailynews, thailandplus</p> <p>-นพ. ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ชวนคนไทย “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” ระบุ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เสี่ยงติดเชื้อรุนแรงกว่าปกติ และปอดมีโอกาสติดเชื้อ 2.9 เท่า รวมถึงยับยั้งการเกิดระบบภูมิคุ้มกันขัดขวางการตอบสนองของวัคซีน จึงควรงดดื่มก่อน/หลังฉีดวัคซีนอย่างน้อย 48 – 72 ชั่วโมง พร้อมจัดกิจกรรมเข้าพรรษา “เชิญ ชวน เขียร์ ลด ละ เลิกเหล้า” เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว สนับสนุนการบังคับใช้พ.ร.บ.เข้มข้นยกระดับ “ให้เหล้าเท่ากับแข่ง” เป็น “ห่วงใครไม่ให้เหล้า”</p>	-
<p><b>ทำความสะอาดบ้านลดเสี่ยงสารเคมีตกค้าง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ, สวท.,ทีวีช่อง 5, thejournalistclub, ChiangMaiNews, thailandplus</p> <p>-นพ.สุรารณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำอาศัยในศูนย์พักพิง/ใกล้จุดเกิดเหตุระเบิดโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกใน จ.สมุทรปราการ รัศมี 5 กม. เลี่ยงการอุปโภค-บริโภคน้ำในแหล่งธรรมชาติหรือน้ำฝน และหากต้องการกลับเข้าไปดูแลหรือทำความสะอาดบ้านบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ ควรรอให้ผ่านการตรวจวัดคุณภาพอากาศก่อน เนื่องจากอาจจะมีสารพิษตกค้างจากสารสไตรีนที่จะลอยตัวและอาจขังอยู่ตามท่อน้ำ/ที่แคบ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ให้เกิดประกายไฟ และไม่สูบบุหรี่สำหรับบ้านเรือนรัศมีเกิน 5 กม. ยังต้องติดตามประเมินความเสี่ยงของทิศทางลมซึ่งอาจพัดควันหรือสารเคมีสู่บ้านเรือนได้ ทั้งนี้ ศูนย์พักพิงทุกแห่งควรมีมาตรการเข้มงวดคัดกรองผู้เข้ามาพักอาศัย เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19</p>	-
<p><b>จับโรงงานผลิตเครื่องสำอางปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, สยามรัฐ,ทีวีช่อง 5,7,NBT, pptvhd, kapook, thailandplus) ทีวีช่อง 5, 7, NBT</p> <p>-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. พร้อมด้วย ตำรวจ บก.ปคบ. ตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งย่านพระราม 2 ซอย 47 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. ผลิตสบู่สบู่เป็นแหล่งผลิตครีมเถื่อน ตรวจยึดของกลางเป็นครีมสมุนไพรและครีมบำรุงผิวหลายยี่ห้อ ทั้งหมดไม่ได้ขออนุญาตในการผลิตจาก ออย. จัดเป็นเครื่องสำอางปลอม เบื้องต้น จะนำครีมและสารต้องสงสัยทั้งหมดไปตรวจสอบ ตำรวจจะเรียกเจ้าของมาสอบปากคำก่อนแจ้งข้อหา ผลิตเครื่องสำอางที่สงสัยว่ามีวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสม ผลิตเครื่องสำอางไม่จดทะเบียน ผลิตเครื่องสำอางที่ใช้ฉลากไม่ถูกต้อง และจะขยายผลจับกุมผู้รับครีมไปขายต่อด้วย</p>	-
<p><b>ร้องเรียนแพทย์ผ่าตัดผิดพลาด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, MGROnline, 77ข่าวเด็ด,)</p> <p>-นางมณีรัตน์ ทองระฆมาน อ.เมืองตรัง ร้องเรียนกรณีลูกสาว อายุ 25 ปี เป็นนักกายภาพบำบัด ผ่าตัดภายในช่องคลอดที่ รพ.วิภาวดีรังสิต จ.ชลบุรี เมื่อ 10 เม.ย. 2564 หลังผ่าตัดระบบขับถ่ายผิดปกติ มีอุจจาระไหลออกมาทางช่องคลอด วันที่ 9 มิ.ย. ตรวจกับสูตินรีแพทย์อีกคนทราบว่าเป็นช่องคลอดและทวารหนักทะลุถึงกัน จากนั้น 30 มิ.ย. รพ.ได้ส่งไปตรวจร่างกายอีกรพ.</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แพทย์ระบุ เกิดจากการผ่าตัดผิดพลาดแต่ไม่สามารถเขียนใบรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรให้ได้ ได้นัดพูดคุยกับแพทย์ที่ผ่าตัด 2 ครั้ง และผอ.นัดประชุมโดยไม่มีแพทย์ที่ผ่าตัดเข้าประชุมด้วย รพ.เสนอผ่าตัดแก้ไขซ่อมแซมให้โดยต้องผ่าตัดกับรพ.ในเครือเท่านั้น ส่วนเรื่องเงินชดเชยหากต้องการให้ไปฟ้องร้องตามกฎหมาย หรือขอรับจากประกันสังคม จึงอยากให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจยืนยันว่ามีสาเหตุจากการผ่าตัด และให้ช่วยผ่าตัดแก้ไข หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจะร้องเรียนไปยังแพทย์สภาต่อไป</p>	